

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM TÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Cẩm Tân, ngày tháng 6 năm 2021

V/v Tiếp tục thực hiện hiệu quả các tiêu chí an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

Kính gửi: - Các tổ giám sát VSATTP.

Thực hiện công văn số 1290/UBND-NN, ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Phòng Nông nghiệp UBND huyện Cẩm Thủy về việc tiếp tục thực hiện hiệu quả các tiêu chí an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

Trong thời gian qua công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) đã được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo và đạt được kết quả bước đầu. Để tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí xã ATTP đối với nội dung tiêu chí số 7 và tiêu chí số 8 (Thuộc ngành Nông nghiệp quản lý) tại Quyết định 32/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Chủ tịch UBND xã đề nghị các tổ giám sát thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Về việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT.

- Rà soát, thống kê các cơ sở mới phát sinh trên địa bàn thôn thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, tuyên truyền vận động cho các cơ sở biết và thực hiện theo quy định để được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. Các cơ sở thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp gồm:

+ Các cơ sở chế biến thực phẩm có đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật.

+ Tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

- Các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đã hết hạn hoặc sắp hết hạn trong năm 2021, đề nghị các tổ thông báo đến các cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp lại theo quy định.

(Có danh sách kèm theo)

2. Thực hiện ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT.

Đối với các cơ sở thuộc cấp xã quản lý (các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ không có giấy phép kinh doanh), cơ quan tiếp nhận bản cam kết là UBND xã; cơ sở thuộc cấp huyện quản lý (*có giấy đăng ký kinh doanh do UBND cấp huyện cấp*), cơ quan tiếp nhận bản cam kết là UBND huyện (trực tiếp là phòng Nông nghiệp và PTNT huyện). Vì vậy đề nghị các tổ giám sát tuyên truyền cho các hộ thực hiện ký cam kết theo đúng phân công, phân cấp quản lý tại Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Đề nghị các tổ giám sát VSATTP nghiêm túc thực hiện. Đồng thời gửi danh sách các cơ sở thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP và cơ sở thuộc diện ký cam kết (*Đối với các cơ sở thuộc UBND huyện quản lý*) gửi về UBND xã (*qua Công chức địa chính nông nghiệp*) trước ngày 30/6/2021 để tổng hợp báo cáo văn phòng điều phối VSATTP huyện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên ;
- Lưu VT,NN.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trịnh Minh Chung

**DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ HẾT HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ
ĐIỀU KIỆN NĂM 2021**

T T	Tên cơ sở	Địa chỉ	Sản phẩm	Ngày cấp	Ngày hết hạn
1	Đỗ Thị Nga	Phúc Tân	Nem, Giò, chả	23/07/2018	23/07/2021
2	Lê Thị Thủy	Phúc Tân	Nem, Giò, chả	20/3/2017	20/3/2021